



ทรงพระเจริญ ที่มายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน)

ตราสาร
TOLLWAY... *Your way*
www.tollway.co.th

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน)
ฉบับพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี

พระคุณแม่ปกเกล้าเหล่าสยาม
พระจริยวัตรงดงามกล่อมเกล้า
เป็นมิ่งขวัญของเหล่าปวงประชา
ข้าพระบาทน้อมเฝ้า ถวายสักการะ



ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ดำเนินงานตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการศิลปาชีพ เดิมทีจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บรรดาบุตรหลานของเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้ ให้มีอาชีพเสริมด้วยการผลิตงานศิลปาชีพ อันได้แก่ งานช่างฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ดังนั้นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จึงมีโครงการอันแน่วแน่ที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทั้งด้านฝีมือและศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ให้ความสำคัญในแต่ละสาขาและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทยในด้านที่มีความประณีต สวยงาม แปลกใหม่และสมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกัน จะปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมประพฤติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมและไม่่ว่าจะกระทำกิจการใดต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์และทรงให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ตลอดมา

นอกจากนี้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ยังเป็นแหล่งผลิต จำหน่ายและสาธิตงานศิลปาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นที่พักผ่อนให้ความรู้ความบันเทิงและความภาคภูมิใจของชาวไทย ทั้งเป็นที่ประทับใจของชาวต่างประเทศผู้มาเยือน อันเป็นพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การดำเนินการฝึกอบรมด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้เริ่มมาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2524 เป็นต้นมา โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. และมีการหยุดพัก 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในปัจจุบันมีแผนกการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 32 แผนก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมของศูนย์ฯ ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความประณีตวิจิตร ซึ่งในแต่ละงานใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความคุณภาพ โดยเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้นวันจันทร์ หนึ่งในงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ก็คือการพลิกฟื้นชีวิตของผ้าทอมือไทยที่กำลังจะสูญหายไปและเมื่อชาวบ้านหันมาทอผ้าไทยมากขึ้น ก็มีการนำมาวางจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป และส่วนหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงรับมาตัดเป็นฉลองพระองค์ของพระองค์เอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ผ้าทอจากศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ นั้น นับว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอที่มีฝีมือการทอที่ปราณีต ลวดลายวิจิตรงดงาม และมีหลาย ๆ ครั้งที่ผ้าทอจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ได้มีโอกาสถวายงานแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(ข้อมูลจากแผนผัง: ศาลาพนาศูนย์ศิลปาชีพฯ)



โถลเวียพาม

แหล่งผลิตผ้าไทย

“

ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่า ดนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวหา ชาวไร่หรือ อาชีพใด อยู่สารทิศใด ดนไทยมีความละเอียดอ่อน และหีบไว้แต่การรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เข้ามามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้”

(พระราชเสาวนีย์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : 2523)

อาคารฝักอบรมศิลป์ปาชีฟ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประกอบด้วยอาคารฝักอบรมศิลป์ปาชีฟของแผนกต่าง ๆ รวม 16 อาคารด้วยกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวิธีการฝักอบรมศิลป์ปาชีฟของศูนย์ฯ ได้ทุกขั้นตอนการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความประณีตวิจิตร ซึ่งต้องใช้เวลานานเพื่อบริการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

06 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 น.- 16.30น. ยกเว้นวันจันทร์



07

ได้ร่มพระบารมี



คุณยายละออ

“ถ้าไม่ได้พระองค์ท่าน
อนุรักษ์ผ้าไทยไว้
ยายว่าตอนนี้ผ้าไทย
ของเราดงไม่มีอยู่แล้ว”

08



คุณยายละออ ทอผ้ากับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมานานกว่า 30 ปี แรกเริ่มเดิมที คุณยายมีอาชีพทำไร่ไถนาอยู่ที่ จ.สุรินทร์ แต่ด้วยการที่มีความรู้เรื่องการทอผ้ามัดหมี่อยู่บ้าง นางสาวเลขาชวนเข้ามาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร “ยายทำนาเป็นหลัก แต่ก็ทอมัดหมี่ได้ตอนว่างจากทำนา น้ำเค็มเห็นเราทอผ้าได้เลขาชวนเข้ามา” คุณยายเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้น “ได้มาอยู่ที่นี่ เหมือนเปลี่ยนชีวิตของยายเลย จากทำนา รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับฟ้าฝน ยายร้องไห้กับการทำนามาหลายครั้ง บางปีก็แล้งมาก ทำนาไม่ได้ บางปีก็น้ำท่วม นาเน่าเสียหายหมด ชีวิตขึ้นอยู่กับฟ้าฝนเลย แต่พอมาอยู่ที่นี่ ชีวิตเปลี่ยนทำงานไม่ต้องตากแดด สบายขึ้น รายได้ก็แน่นอน เพราะที่นี่ให้รายได้ตามผ้าที่เราทอได้” ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จะให้รายได้แก่ผู้ทอตามความยาวของผ้า ผ้า 1 ผืน จะสามารถสร้างรายได้ 2,000 - 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับลวดลายและมีมือของผู้ทอ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ทอ 1 คนจะสามารถทอผ้าได้ประมาณ 3-4 ผืนต่อเดือน คุณยายเล่าให้ทีมงานฟังด้วยความภาคภูมิใจว่า ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะนอกจากได้ทำงานที่สบายขึ้นแล้วยังได้ทอผ้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอีกด้วย “เมื่อก่อนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านเสด็จบ่อย ท่านมาถามว่ามีผ้ามั้ย ยายเลยได้ถวายผ้าที่ทอเองให้ท่าน 2 ผืน ตอนนั้นท่านก็ให้เงินมาเป็นหมื่นเลยนะ สิบกว่าปีที่แล้วเงินหมื่นเนี่ย มันก็เยอะอยู่น้ำพระทัยของพระองค์ท่านหาที่สุดมิได้ ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน ไม่มีศูนย์ศิลปาชีพ ยายเองก็รู้ว่าต้องทำงานลำบากไปอีกนานแค่ไหน”

“ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านอนุรักษ์ไว้ ยายว่าตอนนี้ผ้าไทยของเราคงไม่มีอยู่แล้ว เพราะมีคนจะมาถวายก็กระตุก ท่านก็ไม่รับ อยากให้อนุรักษ์การทอมือ ทอแบบเดิมเอาไว้ ถ้าพระองค์ท่านไม่ริเริ่ม ยายว่านอกจากผ้าทอที่หายไปแล้ว พวกยายก็คงไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้เหมือนกัน” ปัจจุบันคุณยายละออ นอกจากเป็นผู้ทอผ้าในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ แล้ว คุณยายยังเป็นผู้ออกแบบลายผ้าให้กับผู้ที่เข้ามาฝึกอบรม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆอีกด้วย

09



จิตอาสา เพื่อสาธารณะ พัฒนาสังคม



พนักงานจิตอาสา ร่วมกับยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการโรยกรวด ลาดยาง มะตอย บริเวณทางเข้าออก ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี ซึ่งชำรุดเสียหายเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของผู้พิการที่ใช้รถเข็น เพื่อให้อยู่ใน สภาพพร้อมต่อการใช้งาน



บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยมีคุณชวณัฐ ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวก และการจัดการจราจร, คุณนครินทร์ ผอมจีน ผู้จัดการแผนกป้องกันอุบัติเหตุภัยและกู้ภัย พร้อมด้วย ร.ต.อ.อภิวัฒน์ จุลวงศ์ รองสว.จร. งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ นำทีมมอบหมวกกันน็อกให้แก่แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เป็นการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมี ดร.รังสรรค์ นกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้นำอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลมอบให้ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ในการฝึกซ้อมและฝึกสอนกีฬา อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อต้านภัยยาเสพติด



สมาชิก
7-Card

ผ่านง่าย ด้วยบัตร 7-Card



บัตรสมาชิก
7-Card



ใช้บัตร Smart Purse ได้ทุกช่องเก็บค่าผ่านทาง

12 สิงหาคม บอกรักแม่ กับ Tollway

เพียงคุณถ่ายภาพกับคุณแม่ ในแบบฉบับของคุณ และบรรยายใต้ภาพด้วยติดแฮชแท็ก(Hashtag) **#tollwaylovemom** แล้วโพสต์ลงบน facebook ของคุณเอง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ

12 ท่าน โดนใจคณะกรรมการ

รับไปเลย



(บัตรสมาชิก 7-Card พร้อมมูลค่าเงินในบัตร 210 บาท)



ร่วมบอกรักแม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

25 สิงหาคม 58 นี้ละจ๊ะ

ประกาศผลที่ [f CSR Tollway](https://www.facebook.com/tollway.csr)

(www.facebook.com/tollway.csr)